

สื่อสำหรับครู เรื่อง เบญจศีลเบญจธรรม
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๑ เรื่อง โอวาท ๓
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง เบญจศีลคู่เบญจธรรม ๑
รายวิชา สังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

นิทานเรื่องที่ ๑ กระทายน้อยฟูฟู (ปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข)

ในป่าลึกมีกระทายน้อยชื่อฟูฟู อาศัยอยู่กับแม่ของเขา มีกระรอกเป็นเพื่อนรักกับฟูฟู วันหนึ่งแม่กระทายน้อย ไม่สบาย มีแต่แครอทยักษ์ที่จะรักษาแม่กระทายน้อยได้ ฟูฟูตั้งใจจะไปหาแครอทยักษ์เพื่อมารักษาแม่ กระรอกน้อยเพื่อนรักของฟูฟู อาสาออกเดินทางไปด้วย เพื่อไปหาแครอทยักษ์ริมฝั่งแม่น้ำ ต้องใช้แพขนาดใหญ่จะได้เดินทางไปได้ ฟูฟูกับกระรอกพยายามตัดต้นไม้ที่แข็งแรงมากเพื่อมาทำแพทั้งสองตัดอย่างไรก็ไม่ขาด เสียงหนูพุก ถามขึ้นว่า “พวกเธอกำลังทำอะไร” กระรอกน้อยตอบ “จะตัดต้นไม้ไปทำแพเพื่อเอาไปหาแครอทยักษ์ไปรักษาแม่ของฟูฟู” หนูพุก บอกว่า “พวกเจ้าเป็นเด็กดี งั้นฉันจะช่วยตัด” ใช้เวลาไม่นานต้นไม้หลายต้นก็ประกอบเป็นแพ ฟูฟูและกระรอก ช่วยกันนำแพไม้ไปหาแครอทยักษ์ แล้วฟูฟูก็เห็นแครอทยักษ์ช่วยกันขุดหัวแครอทยักษ์แต่ขุดเท่าไรก็ไม่ขึ้น ตัวตุ่น ผ่านมาเห็นถามว่าเพื่อนเธอกำลังทำอะไร ฟูฟูตอบ “กำลังขุดแครอทไปรักษาแม่” ตัวตุ่นบอกว่า “พวกเธอเป็นเด็กดีจริงๆ งั้น ข้าจะช่วยขุด” พุดเสร็จตัวตุ่นก็เริ่มขุดแครอทยักษ์ออกมาได้สำเร็จ ฟูฟู กระรอกน้อย ตัวตุ่น พยายามช่วยกันยกหัวแครอทออกมาได้สำเร็จ แต่แครอทยักษ์มีขนาดใหญ่ยกไม่ขึ้น ช้างน้อย เห็นจึงถามว่า “พวกเธอกำลังทำอะไร” ฟูฟูตอบ “กำลังยกแครอทใส่แพไม้ไปรักษาแม่” ช้างน้อยบอกว่า “พวกเธอเป็นเด็กดีจริงๆ งั้น ข้าจะช่วยยกขึ้นแพให้” ทั้งหมดช่วยกันลากแพไม้ที่มีแครอทขนาดใหญ่ไปรักษาแม่ของฟูฟู แล้วทั้งหมดทำอาหารกินกันที่บ้านของฟูฟู ฟูฟูบอก “ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะที่ช่วยเหลือฟูฟูในวันนี้” เพื่อนๆบอกว่า “พวกเรายินดีมากฟูฟู เพราะเธอเป็นเด็กดีมีความมุ่งมั่นตั้งใจ พวกเราจึงอยากช่วย”

นิทานเรื่องที่ ๒ แม่ค้าโกงตาซัง (ประกอบอาชีพสุจริต)

ณ ตลาดสดแห่งหนึ่งมาลีเป็นแม่ค้าขายผลไม้หลากหลายชนิดเป็นผลไม้ตามฤดูกาล ผลไม้ของมาลีขายดีมีลูกค้าจำนวนมากมาซื้อผลไม้กับมาลี เพราะผลไม้ของมาลีมีคุณภาพ สดใหม่ อยู่เสมอและมีราคาที่เหมาะสม มาลีเกิดความคิดต้องการรายได้ให้มากกว่าเดิมโดยการซังผลไม้ไม่ตรงตามจำนวนที่ลูกค้าต้องการ เช่น ส้ม ๑ กิโลกรัม มาลีซังให้ลูกค้า ๙ ซีดจาก ๑๐ ซีด มาลีทำเช่นนี้สักพักปรากฏว่าลูกค้าของมาลีเริ่มหายไป รายได้จากอาชีพขายผลไม้ก็หายไป สุดท้ายมาลีก็เลิกขายผลไม้

นิทานเรื่องที่ ๓ นกยูงรักครอบครัว (พอใจในคู่ครองของตนเอง)

นกยูงเพศผู้มีรูปร่างสง่างาม ทะนงตนว่าเป็นที่สนใจของนกยูงสาวทั่วไปวันหนึ่งนกยูงเพศผู้พบนกยูงเพศเมียแสนสวยตัวหนึ่ง จึงพูดขึ้นว่า “มาเดินเล่นด้วยกันไหม”

แต่นกยูงเพศเมียบอกกับนกยูงเพศผู้ว่า “ฉันไปไม่ได้ฉันมีครอบครัวมีลูกน้อยรออยู่ที่บ้านแล้วต้องกลับไปหาครอบครัว” แล้วเจ้านกยูงเพศเมียก็กลับไปหาครอบครัว เล่นกับลูกๆอย่างมีความสุข